

PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Nỗ lực từ các cơ quan chức năng là chưa đủ

Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp ở một số tỉnh, ảnh hưởng đến phát triển ngành chăn nuôi và lợi ích của người chăn nuôi. Những ngày qua, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực vào cuộc với nhiều biện pháp quyết liệt để phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này. Tuy nhiên, sẽ là chưa đủ nếu nhân dân, nhất là người chăn nuôi lợn không chấp hành nghiêm các quy định và chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đến 16 giờ ngày 26/2, toàn tỉnh đã tiêu hủy 327 con lợn của 24 hộ ở hai xã: Đông Đô (Hưng Hà) và Lô Giang (Đông Hưng). Diễn biến mới nhất là tại xã Tây Đô (Hưng Hà) phát hiện trường hợp hộ ông Nguyễn Danh Quang, thôn Quang Trung có 20 con lợn ốm nghi bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi.



Kiểm tra phương tiện tại chốt kiểm dịch động vật xã Lô Giang (Đông Hưng).

Thời gian qua, ngoài biện pháp xử lý dập dịch tại hai xã Đông Đô và Lô Giang, UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập các chốt kiểm dịch động vật của tỉnh, của các huyện, xã có dịch và vùng uy hiếp xảy ra dịch nhằm khống chế, dập dịch và ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan ra diện rộng. Cùng với các ngành, đơn vị hữu quan, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã tăng cường lực lượng tham gia tại các chốt kiểm dịch động vật làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển động vật, nhất là lợn và sản phẩm từ lợn trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Nghiệm, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống

bệnh dịch tả lợn châu Phi, đơn vị đã huy động lực lượng cán bộ thường trực của Cục tham gia các đoàn công tác của tỉnh và phân công cán bộ ứng trực tại 4 chốt kiểm dịch động vật do UBND tỉnh thành lập; đồng thời, chỉ đạo đội quản lý thị trường các huyện, thành phố tập trung lực lượng phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch động vật cấp huyện, cấp xã. Ngoài triển khai các biện pháp nghiệp vụ năm địa bàn, kiểm tra, giám sát

các hộ chăn nuôi, hộ kinh doanh, vận chuyển, giết mổ lợn trên địa bàn phụ trách, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm về kinh doanh, vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn, mỗi cán bộ quản lý thị trường cũng tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân phát hiện, thông tin tình hình dịch bệnh để Cục chỉ đạo xử lý theo quy định.

Tại các chốt kiểm dịch động vật cầu Nghiệm, Triệu Dương, Bến Hiệp, La Tiến, nơi cửa ngõ từ các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định và thành phố Hải Phòng vào tỉnh, cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh và lực lượng công an, thanh tra giao thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang ngày đêm khắc phục mọi khó khăn, duy trì hoạt động kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện vận chuyển động vật trong đó có lợn và các sản phẩm từ lợn nhằm ngăn chặn bệnh dịch phát sinh lây lan và xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Thành Lâm, cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh tại chốt kiểm

dịch động vật Bến Hiệp chia sẻ: Những ngày qua, thời tiết mưa, lạnh và thiếu nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt nhưng anh em trong tổ công tác của chốt luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên có mặt tại vị trí thực hiện nhiệm vụ bất kể dù ngày hay đêm. Khi phát hiện phương tiện nghi ngờ chở động vật vào tỉnh hoặc từ trong tỉnh ra ngoài, chúng tôi đều tiến hành kiểm tra, nếu có dấu hiệu vi phạm quy định về phòng, chống dịch sẽ được xử lý kịp thời. Còn ông Phạm Huy Hiện, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 (huyện Đông Hưng) cho biết: Đội đã huy động 100% lực lượng tham gia cùng các ngành làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch động vật cấp huyện. Chúng tôi động viên anh em khắc phục mọi khó khăn về phương tiện, trang bị và điều kiện sinh hoạt để bảo đảm không để bất cứ trường hợp tổ chức, cá nhân nào vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn trái phép từ ngoài vào vùng dịch và từ vùng dịch ra ngoài góp phần thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh, tránh bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan ra diện rộng.

Sáng ngày 27/2, chúng tôi cùng đoàn công tác liên ngành gồm Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài chính đi kiểm tra tại các chốt kiểm dịch động vật các xã: Lô Giang (Đông Hưng), Bắc Sơn, Văn Cẩm (Hưng Hà) và chốt kiểm dịch động vật Bến Hiệp (Quyển Phụ). Các lực lượng chức năng luôn có mặt tại chốt, thực hiện nghiêm việc kiểm soát phương tiện vận chuyển, tổ chức rắc vôi bột trên đoạn đường lập chốt và tiến hành phun hóa chất tiêu độc, khử trùng đối với các phương tiện ra, vào địa phương. Cán bộ của chốt kiểm dịch động vật các cấp thực hiện nghiêm việc thống kê, ghi chép sổ sách

nhật ký làm việc. Ông Đặng Túc Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: Qua kiểm tra, các ngành chức năng đã vào cuộc tích cực song nguy cơ phát sinh, lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn còn. Nguyên nhân chính là nhận thức về phòng, chống dịch bệnh của người chăn nuôi còn chủ quan, lơ là và thiếu trách nhiệm. Đáng lo nhất là tình trạng người dân vẫn còn vứt xác lợn chết bừa bãi ra môi trường khiến công tác kiểm soát, ngăn chặn bệnh dịch rất khó khăn.

Ông Lê Xuân Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Sơn (Hưng Hà) cho biết: Từ ngày 17/2 đến nay ngày nào chúng tôi cũng thu vớt được xác lợn chết do người dân vứt trên sông Tô Sa theo dòng nước trôi về địa bàn xã. Có ngày, cán bộ tài nguyên môi trường xã vớt và xử lý chôn lấp gần 20 xác lợn chết. Thực tế này không những làm cho cán bộ địa phương phải căng mình kiểm tra, giám sát trên các tuyến đường bộ và trên sông thuộc địa bàn mà còn ẩn chứa nguy cơ phát sinh bệnh dịch cho đàn gia súc của bà con trong xã là rất lớn.

FAO: Sẽ hỗ trợ 500.000 USD và chuyên gia giúp Việt Nam chống dịch tả lợn

(nongnghiep.vn) Trưởng đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam, ông Albert T. Lieberg khẳng định, cơ quan này rất ấn tượng và cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, quyết liệt. FAO cũng tham gia hỗ trợ Việt Nam phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và đến nay đã chuyển số tiền 100.000 USD hỗ trợ Việt Nam.

Ông Lieberg cho biết: FAO đang xây dựng dự án hỗ trợ khẩn cấp trị giá 500.000 USD để giúp đỡ Việt Nam. Ngoài ra, khoảng 5 - 6 chuyên gia hàng đầu về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi cũng sẽ sang Việt Nam trong tuần tới.

FAO trong nhiều năm qua đã phối hợp với các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như Cục Thú y để phòng, chống các bệnh lây truyền qua biên giới. Chúng ta đã và đang làm tất cả vì hàng triệu người chăn nuôi lợn ở Việt Nam.

Không chỉ riêng chăn nuôi, những người liên quan trong nghề giết mổ và tiêu thụ cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ đưa ra một số ưu tiên của FAO trong việc hỗ trợ Việt Nam.

Theo chuyên gia của FAO, đây mới chỉ là thời kỳ đầu, nếu không phòng, chống tốt thì dịch bệnh sẽ lây lan với số lượng rất lớn, phạm vi rộng. Bệnh dịch tả lợn châu Phi chỉ lây bệnh duy nhất sang lợn chứ không lây sang người và biện pháp hữu hiệu nhất để phòng tránh là bảo đảm an toàn sinh học.

Đại diện FAO khuyến cáo: Việt Nam nên kiểm soát dịch bệnh thật nhanh và tiêu hủy ngay các đàn lợn bị dương tính; kiểm soát việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn ra ngoài vùng dịch, phun hóa chất khử trùng tốt; đồng thời, rất mong chờ Chính phủ Việt Nam ban hành một quy định về việc sử dụng thức ăn thừa trong chăn nuôi lợn.

Vào thời điểm đầu, số dịch bệnh có thể tăng nhanh nhưng sau khi số ổ dịch đã tăng đến cực điểm, chúng ta sẽ quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch tịch sẽ được không chể.

FAO đã có nhiều tri thức cũng như kinh nghiệm phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó có cả các giải pháp kỹ thuật để giúp Việt Nam kiểm soát dịch bệnh này.



Ảnh minh họa

Chủ động chăm sóc lúa xuân trong điều kiện thời tiết ẩm

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 25/2, toàn tỉnh đã hoàn thành gieo cấy trên 78.000ha lúa xuân. Thời tiết thuận lợi sau gieo cấy nên cây lúa phát triển nhanh. Hiện ngành Nông nghiệp và các địa phương đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân.

Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) nhận định tình hình thời tiết vụ đông xuân 2018 - 2019 ở các tỉnh phía Bắc nói chung thời gian qua cũng như dự báo thời gian tới sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp, cực đoan. Năng suất cây trồng cao, ít sâu bệnh hại là mong muốn lớn nhất của nông dân. Việc sử dụng các giống ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt và dùng hình thức gieo mạ nền để bảo đảm khi cấy

xuống là mạ non, thời vụ cấy trước 25/2 để tránh lúa trở sớm gặp rét nặng Bản ảnh hưởng đến năng suất là những biện pháp được ngành Nông nghiệp và các địa phương tập trung chỉ đạo thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn còn một số diện tích lúa gieo cấy sớm trước lịch thời vụ, đến nay lúa đã đẻ nhánh và đẻ nhánh rõ, nguy cơ trở sớm ảnh hưởng đến năng suất; thời tiết ẩm là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh hại diễn biến phức tạp, đặc biệt trên các giống nhiễm ngay từ tuần đầu của tháng 3. Để sản xuất vụ xuân giành thắng lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cho địa phương triển khai các biện pháp chăm sóc lúa xuân, trong đó tập trung huy động nông dân cắt sạch cỏ bờ, dọn mạ non dư thừa trên ruộng để hạn chế các đối tượng sâu bệnh phát sinh,

sinh trưởng, rẽ đen khuyến cáo nông dân sử dụng các dạng phân qua lá có hàm lượng lân cao tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng kịp thời. Phát động nông dân tập trung diệt chuột, ốc bươu vàng; tập trung nhân lực thu vớt bèo bồng để khơi thông dòng chảy, giảm chi phí nhân công, không dùng thuốc cỏ để diệt bèo và phun trên bờ thửa gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe.

Có mặt trên cánh đồng xã Trọng Quan (Đông Hưng) thời điểm này, một số diện tích gieo cấy trước tết Nguyên đán, lúa đã đẻ nhánh kín mật ruộng. Ông Trần Minh Bằng, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Thời tiết nồm ẩm như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ do vậy ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ nông dân, chúng tôi tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi sát tình hình sâu bệnh, có biện pháp khoanh vùng để xử lý kịp thời. Đối với diện tích gieo cấy sớm, HTX chỉ đạo tăng lượng phân bón từ 10 - 15%, đồng thời không bón tập trung mà chia thành 2 đợt cách nhau khoảng 10 ngày để kéo dài thời gian sinh trưởng, bảo đảm lúa trở trong thời gian tốt nhất. Đến nay nông dân đã kết thúc bón thúc đợt 1.

Nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của điều kiện vụ đông xuân ẩm, ngành Nông nghiệp đã huy động cán bộ tăng cường cơ sở, trong đó tập trung ở các địa phương có lúa gieo cấy trước thời vụ của tỉnh, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh đạo ôn ngay từ khi có vết bệnh, không để bệnh lây lan ra diện rộng; chủ động công tác điều tra, dự báo sâu cuốn lá nhỏ, khoanh vùng phun trừ diện tích có mật độ trên 40 con/m² ngay ở thời kỳ lúa đẻ nhánh.



Khẩn trương tỉa dặm bảo đảm mật độ lúa.

NGÂN HUYNH

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG AN ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG



Nông dân xã Trung An (Vũ Thư) chăm sóc cây màu.

TDND Trung An quan tâm thực hiện. Để bảo đảm tăng trưởng tín dụng, Quỹ tăng cường chỉ đạo cán bộ phụ trách từng khu vực chủ động tìm kiếm khách hàng, thực hiện cơ chế lãi suất cho vay linh hoạt, phù hợp với từng thời kỳ, đơn giản hóa các thủ tục vay vốn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất. Năm 2018, doanh số thu nợ của Quỹ đạt 116,377 tỷ đồng, đạt 100% các món nợ đến hạn phải thu với doanh số thu lãi cho vay 7,55 tỷ đồng.

- Mục tiêu năm 2019**
- Kết nạp thêm 50 thành viên
 - Nguồn vốn huy động tăng từ 10 - 15% so với năm 2018
 - Dự nợ cho vay tăng từ 10 - 15% so với năm 2018
 - Thu hồi dứt điểm nợ quá hạn, không để nợ xấu phát sinh.

Triển khai có hiệu quả các giải pháp, năm 2018, Quỹ TDND Trung An đạt được nhiều kết quả khả quan. Đến ngày 31/12/2018, số thành viên của Quỹ là 1.965 người,

tăng 39 người so với thời điểm 31/12/2017; tổng nguồn vốn hoạt động đạt 127,15 tỷ đồng, tăng 13,5% so với thời điểm 31/12/2017, trong đó nguồn vốn huy động đạt 119,21 tỷ đồng, tăng 11,6% so với thời điểm 31/12/2017; tổng dư nợ cho vay đạt 89,96 tỷ đồng với 660 khách hàng đang vay vốn, tăng 11,3% so với thời điểm 31/12/2017; lợi nhuận ròng trước thuế đạt 1,002 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra.

MINH HƯƠNG